



จุดสารสิงห์น้ำตาล

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่ 4 ฉบับที่ 23 ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2559

COPAG รับโล่รางวัลการประกวดผลงาน บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

“มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12”

หัวข้อ “ก้าวสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนโดยบูรณาการ

งานวิจัยพื้นฐานและวิจัยงานประยุกต์



COPAG รับโล่รางวัลการประกวดผลงานบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 12
วันที่ 8-9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รับโล่รางวัลการประกวดผลงานบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Toward Sustainable Community Development by Integrating Basic and Applied Researches : ก้าวสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยบูรณาการงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์”

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 12 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและมอบโล่รางวัลการประกวดผลงานบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการประกวดผลงานบริการวิชาการทั้งสองด้านดังกล่าว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สามารถคว้ารางวัลมาได้ดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2558 โครงการหมอลำธรรมาภิบาล ลูกอีสานสืบรอยศิลป์ ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท

- รางวัลชมเชย การประกวดผลงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปี 2558 โครงการโรงเรียนชีววิถีอีสานเพื่อตลาดอาหารปลอดภัย สานสายใยครอบครัว ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท

วิทยาลัยการเมืองฯ นำโดย รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พร้อมด้วย อาจารย์จิตรลดา ไชยะ (ประธานโครงการหมอลำธรรมาภิบาล ลูกอีสานสืบรอยศิลป์) อาจารย์วชิรวัตต์ อาริยะสิริโชติ (ประธานโครงการโรงเรียนชีววิถีอีสานเพื่อตลาดอาหารปลอดภัย สานสายใยครอบครัว) บุคลากร และนิสิตวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมงานและรับมอบโล่รางวัลจากศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการหมอลำธรรมาภิบาล ลูกอีสานสืบรอยศิลป์ เป็นโครงการที่ส่งเสริมการตระหนักรู้ในหลักธรรมาภิบาลให้กับเยาวชน โดยการนำเอาการร้องหมอลำมาเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงเยาวชนทั่วไป เพื่อก่อให้เกิดความภาคภูมิใจนำมาสู่การรักษาหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นศิลปะพื้นบ้านของภาคอีสาน และเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ศิลปะพื้นบ้านอีสานให้กับเยาวชนให้คงอยู่สืบไป และในส่วนของโครงการโรงเรียนชีววิถีอีสาน เพื่อตลาดอาหารปลอดภัย สานสายใยครอบครัว เป็นโครงการที่สร้างความมั่นคงทางอาหาร อย่างยั่งยืน และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงสร้างองค์ความรู้เพื่อสาธารณประโยชน์ในเชิงทฤษฎีสามารถขยายผลไปสู่ครัวเรือนครอบครัวต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดตลาดอาหารปลอดภัยระดับตำบลโดยครัวเรือนครอบครัวต้นแบบร่วมกับภาคีเครือข่าย เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่ปฏิบัติการจริงทางสังคมเพื่อสาธารณประโยชน์ และส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งโดยเริ่มจากครัวเรือน ครอบครัว ต้นแบบขยายผลไปสู่ชุมชนและตำบลต่อไป

COPAG เตรียมความพร้อมทางวิชาการ

แนะแนวเส้นทางการรับราชการ

“ตำแหน่งปลัดอำเภอ”



ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการมีงานทำของนิสิต การประสานงานกับศิษย์เก่า และผู้ประกอบการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ “แนะแนวเส้นทางการรับราชการตำแหน่งปลัดอำเภอ” ครั้งที่ 3 โดยมี อาจารย์กัณฑา วิลาชัย อาจารย์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง กล่าวกล่าวต้อนรับวิทยากรและเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ (ปลัดอำเภอ) เป็นวิทยากร มีคณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า วิทยาลัยฯ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 150 คน

วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อการเตรียมความพร้อมทางวิชาการให้กับศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบันและประชาชนผู้สนใจ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งงานเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) และเป็นการสนับสนุนการมีงานทำที่ตรงกับสาขาวิชาให้กับบัณฑิตวิทยาลัยฯ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ในอาชีพ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)



วันที่ 3 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (D-415)

เอกสารเผยแพร่ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

COPAG English Club

by Teacher Matthew

วันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้อง D-219 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง



นิสิตสาขารัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดโครงการ English Club by Teacher Matthew โดย รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการ และ อาจารย์ Matthew Forrest Taylor เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ มีนิสิตวิทยาลัยการเมืองฯ เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน

วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกนิสิตเพื่อร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ ในโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ UP (University of the Philippines) ภายใต้ ASEAN Mobility Program for COPAG Students ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ โดย รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้ทำการต่อยอดโครงการด้วยการให้นิสิตที่ผ่านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ กลับมาถ่ายทอดประสบการณ์ แก่นิสิตปัจจุบัน พร้อมกับ Lessons Learned ที่ได้รับ และร่วมกันจัดตั้งกลุ่มกิจกรรม เพื่อเชิญชวนนิสิตปัจจุบัน เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภายใต้ “โครงการ COPAG ENGLISH CLUB” ทั้งนี้โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ COPAG English Club ได้จัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.30 – 19.30 น. ในช่วงเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559



COPAG เข้าร่วมงานกีฬาสามสัมพันธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3

10 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มมส



นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้าร่วมโครงการกีฬาสามสัมพันธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 จัดโดย สโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยีนยง รองอธิการบดี ฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มีการแข่งขันกีฬาประกอบด้วย ฟุตบอล 7 คน วอลเลย์บอล แคร้บอล และการแข่งขันชักเย่อ โดยแบ่งคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีเขียว สีม่วง สีฟ้า และสีส้ม และวิทยาลัย ได้เข้าร่วมแข่งขันในนามทีมสีส้มร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฝัງเมืองและนฤมิตศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

โครงการกีฬาสามสัมพันธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 เกิดขึ้นจากนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เห็นความสำคัญด้านการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการขับเคลื่อนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดำเนินงานโดยคณะกรรมการสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมการช่วยเหลือสังคม และกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

“ศิษย์น้อมวันทา บูชาครู วิทยาลัยการเมืองการปกครอง”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ลานเกียรติยศ ชั้น 2 สโมสรนิสิตวิทยาลัยฯ จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 “ศิษย์น้อมวันทา บูชาครู วิทยาลัยการเมืองการปกครอง” โดยมี รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมพิธีจำนวน 300 คน พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้ นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้แสดงออกถึงความกตัญญูแก่ผู้ก่อการ บำรุง และให้ นิสิตได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของ พระคุณของครู อาจารย์ ถือเป็น การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย





คณะวิทยาลัการเมืองการปกครอง
มอบของที่ระลึกขอบคุณชาวชุมชนบ่อแก-บ่อทอง

วันที่ 14 ก.ย. 59 ณ บ้านบ่อแก-บ่อทอง ต.เลิงแฝก อ.กุฉีกรัง จ.มหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ลีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง นำคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตวิทยาลัยฯ เดินทางไปมอบของที่ระลึกขอบคุณชาวชุมชนบ่อแก-บ่อทอง แทนคำขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม และโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน จนทำให้วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2558 โครงการหมอลำธรรมมาภิบาล ลูกอีสานสืบสอยศิลป์ ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลชมเชย การประกวดผลงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปี 2558 โครงการโรงเรียนชีวิตวิถีอีสาน เพื่อตลาดอาหารปลอดภัย สานสายใยครอบครัว ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท จากงานมหัวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Toward Sustainable Community Development by Integrating Basic and Applied Researches : ก้าวสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยบูรณาการงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในการนี้วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้นำชุมชน นายธเนศ มนต์รี กำนันตำบลเลิงแฝก นายอำนาจโชค นุ่นลีดา ผู้ใหญ่บ้านบ่อทอง พร้อมสารวัตกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งได้มอบเงินสบทบทุนหมู่บ้านอีกจำนวน 9,999 บาท



ที่ระลึก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (COPAG) มจร. มสบแก บ้านบ่อแก บั

วันที่ 14 กันยายน 2559 ณ บ้านบ่อแก-บ่อทอง ต.เลิงแฝก อ.กุฉีกรัง จ.มหาสารคาม

เอกสารเผยแพร่ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

COPAG จัดโครงการผู้นำศิษย์เก่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รุ่นสู่รุ่น เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยฯ



วันที่ 1 กันยายน 2559 ณ ห้อง D-207 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการผู้นำศิษย์เก่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รุ่นสู่รุ่น เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย รองคณบดีฯ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ กล่าวรายงานและเป็นผู้ดำเนินรายการ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน

วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้นำศิษย์เก่าเพื่อยกย่องว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในอาชีพและเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและวิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่น 6 ท่าน ได้แก่ พันตำรวจโท พงษ์เทพ ยลอนันต์ สารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเขาใหญ่ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริปลัดอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไพฑูรย์ ปินะธา อัยการจังหวัดพล นายเจษฎากรณ์ รันศรี ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์.ดร.ไททัศน์ มาลา อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าที่ร้อยตรี บัญชา สิงห์คำป้อม (ร.ป.ม.) เอกนโยบายสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น โดยทั้ง 6 ท่าน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และนิสิตปัจจุบันในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน



สิงห์ COPAG คืบถึนครบรอบ 13 ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วันที่ 17 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม D-415 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง คณะกรรมการส่งเสริมการมีงานทำของนิสิต การประสานงานกับศิษย์เก่าและผู้ประกอบการ ร่วมกันวางแผนและประกันคุณภาพ และชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ จัดโครงการสิงห์ COPAG คืบถึนครบรอบ 13 ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จาก

ศิษย์เก่าสู่นิสิตปัจจุบันในเรื่องการประกอบอาชีพการศึกษาต่อ รวมถึงแหล่งทุนในการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ เป็นการแนะแนวทางการประกอบอาชีพ ที่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาแก่นิสิต และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชมรมศิษย์เก่าและวิทยาลัยฯ ในด้านวิชาการ

การเลือกตั้ง ประธานาธิบดี



: ผลกระทบ ต่อประเทศไทย



สมาคมอเมริกาในประเทศไทย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2016 ผลกระทบต่อประเทศไทย” โดยมี รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก



รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร เทพชาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสมาคมอเมริกาศึกษาประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลพงษ์ พูนประสิทธิ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่ปรึกษาสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา จินตกานนท์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และกรรมการสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย เป็นวิทยากรการเสวนา ดำเนินรายการโดย อาจารย์อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงและ

เลขาธิการสมาคม อเมริกาศึกษาในประเทศไทย

การเสวนาการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐในครั้งนี้นับว่าสำคัญอยู่ 2 ประการคือ

1. ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐในอนาคต
2. ผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคตทั้งทางบวกและทางลบ

ซึ่งนับว่าสำคัญทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะมีผลต่อประเทศไทยในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ



วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม D-415 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

เอกสารเผยแพร่ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม